

THÔNG BÁO

Về việc niêm yết công khai phương án cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Nguyễn Thị Hiền (đại diện) khi nhà nước thu hồi đất để mở rộng chợ Mai năm 2003.

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai.

Căn cứ Thông báo số 113/TB-UBND ngày 24/9/2020 của UBND thị xã Hương Thủy về Kết luận của Phó chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Đắc Tập tại phiên họp soát xét vướng mắc khi bồi thường bằng việc giao đất ở (tái định cư) để xây dựng công trình trường Mầm non Thủy Dương, tại phường Thủy Dương và mở rộng Chợ Mai Phú Bài, phường Phú Bài.

Căn cứ Công văn số: 3510/UBND ngày 22/12/2023 của UBND thị xã Hương Thủy về việc giải quyết một số vướng mắc trong quá trình xử lý hồ sơ, thủ tục đất đai trên địa bàn thị xã.

Thực hiện Phương án số 01/PA-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2024 của UBND phường Phú Bài về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Nguyễn Thị Hiền (đại diện) khi nhà nước thu hồi đất để mở rộng chợ Mai năm 2003.

UBND phường Phú Bài tiến hành niêm yết công khai phương án cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Nguyễn Thị Hiền (đại diện) khi nhà nước thu hồi đất để mở rộng chợ Mai năm 2003.

(có Phương án số: 01/PA-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2024 của UBND phường Phú Bài về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho bà Nguyễn Thị Hiền (đại diện) khi nhà nước thu hồi đất để mở rộng chợ Mai năm 2003 kèm theo).

Thời gian niêm yết:

Từ ngày: 02 tháng 01 năm 2024.

Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày ra thông báo tổ chức, cá nhân nào có điều gì cần khai báo thêm hoặc khiếu nại, tố cáo thì nộp đơn tại trụ sở UBND phường Phú Bài. Quá thời hạn trên mọi sự khai báo thêm hoặc khiếu nại, tố cáo sẽ không được chấp nhận.

Thông báo này được thông báo trên toàn địa bàn phường và niêm yết tại trụ sở UBND phường./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu v/p.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phan Hữu Sơn

